



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

สังกัด/สาขาวิชา	วันที่/เดือน/พ.ศ.	รายละเอียด	สถานที่สอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์	วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	- สอบสัมภาษณ์ และ - สอบปฏิบัติการสอน โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ จัดเตรียมหัวข้อในการสอบ เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที	ณ ห้องประชุม ๔๗๐๑ อาคารเรียน และอำนวยการ ชั้น ๗
คณะวิทยาการจัดการ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล	วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป	- สอบสัมภาษณ์ และ - สอบปฏิบัติการสอน โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ จัดเตรียมหัวข้อในการสอบ เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที	ณ ห้องประชุม ๔๗๐๑ อาคารเรียน และอำนวยการ ชั้น ๗
วิทยาลัยการฝึกหัดครู - สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและ การแนะแนว	วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป	- สอบสัมภาษณ์ และ - สอบปฏิบัติการสอน โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ จัดเตรียมหัวข้อในการสอบ เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที	ณ ห้องประชุม ๔๗๐๑ อาคารเรียน และอำนวยการ ชั้น ๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น ๔ และทางเว็บไซต์ <http://www.pnru.ac.th/> หรือ <http://person.pnru.ac.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร)

รองอธิการบดี

ประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑-๐๐๑	นายบุญฤทธิ์ ศรีปาน

คณะวิทยาการจัดการ

๑. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๒-๐๐๒	นายอนพัทธ์ พัฒนวงศ์วัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
ไม่มีผู้สอบผ่าน	

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

๑. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๔-๐๐๑	นายพันธุ์พัฒน์ กัลยา

